

รายงาน
การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน
(ASEAN - AIPA Leaders' Interface Meeting)
ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำโดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย พร้อมด้วย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทย เดินทางเข้าร่วมการประชุมเตรียมการของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) หรือ AIPA และเข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑ ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมเตรียมการของสมัชชารัฐสภาอาเซียน

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย พร้อมด้วย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมการประชุมเตรียมการของ AIPA ซึ่งมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเตรียมการของ AIPA เพื่อร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อร่างคำกล่าวของประธาน AIPA ในการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทน AIPA ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑ โดยมีนาย Kittisethabindit CHEAM YEAP รองประธานสภาแห่งชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชา คนที่ ๑ และประธานกลุ่ม AIPA สภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาปรับแก้ไขและให้ความเห็นชอบต่อร่างคำกล่าวของประธาน AIPA ซึ่งได้สะท้อนถึงท่าทีของ AIPA ในประเด็นต่อไปนี้

- การส่งเสริมการยกระดับความร่วมมือระหว่าง AIPA และอาเซียนเพื่อผลักดันการฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต
- การสนับสนุนหัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑ “อาเซียน เอ.ซี.ที : รับมือความท้าทายร่วมกัน”
- การให้ความสำคัญต่อการทูตเชิงรัฐสภาในการร่วมกับอาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน เพื่อรับมือกับประเด็นซับซ้อนในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
- การสนับสนุนหัวข้อหลักการประชุมใหญ่ AIPA “ก้าวไปด้วยกัน เพื่ออาเซียนที่ยืดหยุ่นครอบคลุม และยั่งยืน”
- ข้อห่วงกังวลร่วมกันของประเทศสมาชิก AIPA ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ การดำเนินการในประเด็นความมั่นคงแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ การส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ เป็นต้น



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมเตรียมการของ AIPA ได้แก่
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย (ชาย)
นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทย (ขวา)

นอกจากนี้ ร่างคำกล่าวได้ระบุถึงการนำเสนอนโยบาย ๕ ประการของฝ่าย AIPA เพื่อให้ผู้นำอาเซียนได้พิจารณา ได้แก่ ๑) การฟื้นฟูอย่างยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นในการยกระดับการฟื้นฟูทางด้านสภาพอากาศ ๒) การที่ประชาชนจะต้องเป็นศูนย์กลางของแผนฟื้นฟูของอาเซียน ๓) ความจำเป็นในการส่งเสริมกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการจัดการกับภัยพิบัติ ๔) การกระชับความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นและสร้างความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาในระดับภูมิภาคด้วยการแบ่งปันความรู้ทางกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ และ ๕) ความจำเป็นในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาในการส่งเสริมทางด้านสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ธรรมชาติ ธรรมภิบาล รวมถึงประเด็นวาระเกี่ยวกับ สตรี สันติภาพ และความมั่นคง

ทั้งนี้ ร่างคำกล่าวได้ผนวกสาระสำคัญข้อเสนอของไทย ในประเด็นการยกระดับการทำงานระหว่างอาเซียนและ AIPA ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งประเด็นการสร้างความสะดวกคล่องของกฎหมายในประชาคมอาเซียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วยแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อสมเด็จอฮุนเซน นายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้นำประเทศสมาชิก

อาเซียน ในช่วงการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาอาเซียน ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑ อีกด้วย

การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาอาเซียน

ในเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย พร้อมด้วย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาอาเซียน ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑ ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนทรรศนะในการยกระดับความร่วมมือระหว่าง AIPA และอาเซียนผ่านคำกล่าวของผู้นำทั้งสองฝ่าย รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของบรรดาผู้นำอาเซียน

ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย ได้รับเลือกจากประเทศสมาชิก AIPA ให้เป็นผู้กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อ สมเด็จพระนเรน นายกรัฐมนตรี และประธานอาเซียน และสมเด็จพระเจส จักรีน ประธานสภาแห่งชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชาและประธาน AIPA รวมทั้งผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นต้น



นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาอาเซียน ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑

ในการนี้ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวแสดงข้อคิดเห็นในช่วงการพบหารือรายละเอียดดังนี้

“... สวัสดีครับ

ฯพณฯ

สมเด็จพระอัครมหาเสนาบดีเตโช ฮุนเซน ประธานอาเซียน

สมเด็จพระอัครมหาพญาจักรี เฮง ลัมริน ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน

ประมุขแห่งรัฐ รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติ สมาชิกรัฐสภา

เลขาธิการอาเซียนและสมัชชารัฐสภาอาเซียน

สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียนในช่วงเช้าของวันนี้ ใ้กล่าวถ้อยแถลงโดยย่อ ในการประชุมคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและผู้นำอาเซียน

ผมขอเริ่มต้นโดยการแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้พบปะกันอีกครั้ง การประชุมครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างสมัชชารัฐสภาอาเซียนและอาเซียน นับเป็นโอกาสพิเศษสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่จะได้ร่วมมือและหารือระหว่างกัน

เมื่อสามปีที่ผ่านมา ในการประชุมคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและผู้นำอาเซียนที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ผมได้เสนอต่อผู้นำอาเซียน ให้มีการจัดประชุมเพิ่มเติมระหว่างสำนักงานเลขาธิการของทั้งสองฝ่าย โดยฯพณฯ นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยได้ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวนี้

ผมยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า การประชุมครั้งแรกที่จัดขึ้นในปี ๒๕๖๒ จะจัดแบบพบหน้ากันในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนอีกครั้งในเดือนนี้ ผมมั่นใจว่า ข้อริเริ่มใหม่ขององค์การของเราทั้งสองนี้ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและความร่วมมือของเราจะขยายและลึกซึ้งต่อไป ในด้านการรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลก ตามที่ ฯพณฯ สมเด็จพระอัครมหาเสนาบดีเตโช ฮุนเซน ประธานสมัชชาอาเซียนได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

สมัชชาอาเซียน ในฐานะผู้แทนของประชาชนจากฝ่ายนิติบัญญัติ ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อสะท้อนความต้องการและเสียงของพลเมืองของเราโดยเฉพาะ และจะนำยินดีหากเสียงเหล่านี้ถูกเสนอไปยังฝ่ายบริหารในทางกลับกัน เราหวังว่าฝ่ายบริหารจะสามารถสะท้อนกลับไปยังฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดียวกัน

ท้ายสุดนี้ ผมหวังว่า ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของอาเซียนจะนำมุมมองที่เราเพิ่งพิจารณาอย่างรอบคอบเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ และประสานการดำเนินงานของเราให้เกิดผลลัพธ์ เพื่อที่ว่าอาเซียนจะสามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างเป็นเอกภาพ ...”



นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย (ซ้าย)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (กลาง)
นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทย (ขวา)
ในการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนและคณะผู้แทนสมาชิกอาเซียน
ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑